

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน บาบาทาทำให้หัวใจของลูกมีความบันเทิงเช่นนั้นเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิดที่ลูกไม่จำเป็นต้องไปงานแสดงสินค้าและเทศกาล ฯลฯ เพื่อให้ตนเองสนุกสนาน
- คำถาม:** ลูกๆ ที่กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อในเวลานี้มีการรับประกันอะไร?
- คำตอบ:** ลูกๆ ผู้ที่กลายเป็นผู้ช่วยในการก่อตั้งอาณาจักรโดยการทำตามศรัทธา มีการรับประกันว่าความตายจะไม่มีวันมาหาพวกเขา ไม่มีวันที่จะมีความตายก่อนเวลาอันควรในอาณาจักรยุคทอง ลูกๆ ที่กลายเป็นผู้ช่วยได้รับรางวัลเช่นนั้นจากพ่อที่พวกเขาจะกลับมาเป็นอมตะถึง 21 ชั่วอายุคน

โอม ซานติ ตามวงจระละครโลกถูกกำหนดไว้แล้ว พระเจ้าชีวาพูดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับที่ท่านเคยพูดในวงจระก่อนหน้า นี้ เวลาที่ลูกๆ ได้รับคำแนะนำของตนเองและคำแนะนำของพ่อด้วยเช่นกัน เวลาที่ลูกๆ รู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและตอนเริ่มต้นกลางและตอนจบของโลกที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน บางคนเข้าใจอย่างดีมากตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของพวกเขา และดังนั้นพวกเขาก็สามารถที่จะอธิบายให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน บางคนเข้าใจครึ่งหนึ่งและบางคนก็น้อยกว่านั้น ในสงคราม มีผู้บัญชาการกองทัพ แล้วจากนั้นบ้างก็เป็นผู้บังคับกองและผู้อื่นก็เป็นอย่างอื่น ในลูกประจำของอาณาจักรด้วยเช่นกัน บางคนกลายเป็นปวงประชาที่มั่งคั่งและบางคนเป็นปวงประชาที่ยากจนตามลำดับกันไป ลูกๆ รู้ว่าลูกเองนั้นก่อตั้งอาณาจักรที่สูงส่งของโลกสำหรับตนเองด้วยการทำตามศรัทธา ตามความเพียรพยายามที่ลูกแต่ละคนทำ ลูกก็ได้รับรางวัลนั้นจากพ่อ ทุกวันนี้ผู้คนทำให้คำปรึกษาด้านสันติภาพก็ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน ลูกๆ ก็ได้รับรางวัลเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นไม่สามารถได้รับรางวัลนี้ ทุกสิ่งที่พวกเขาได้รับเป็นเพียงระยะเวลาชั่วคราว ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกเองด้วยการทำตามศรัทธาของพ่อ นี่คือการรับประกันเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิดและ 21 ชั่วอายุคน ความตายไม่มาหาใครก็ตามที่นั่นทั้งในวัยเด็กของเขาหรือในวัยผู้ใหญ่ของเขา ลูกๆ รู้ด้วยเช่นกันว่าลูกไม่ได้มีสิ่งน้อยในจิตใจหรือในหัวใจของลูกหรือลูกกำลังนั่งอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอนุสรณ์ของลูกด้วยเช่นกัน, ที่ซึ่งลูกได้ทำงานรับใช้เมื่อ 5000 ปีที่แล้วเช่นกัน มีวัดดิวาลา อชาลการ์ และกูรูสิดา ลูกได้พบกับสัตกูรูที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดผู้ที่ได้มีการสร้างอนุสรณ์ของท่านแล้ว ลูกได้เข้าใจความหมายของอชาลการ์ (บ้านของผู้ที่ไม่สิ้นคลอน) ด้วยเช่นกัน นั่นคือคำยกย่องของบ้าน ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดด้วยความเพียรพยายามของลูกเอง นั่นคืออนุสรณ์ที่ไม่มีชีวิตที่มหัศจรรย์ของลูก เวลาที่ลูกมาและนั่งที่นี้ในรูปแบบที่มีชีวิต ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมทางจิตที่เกิดขึ้นในวงจระก่อนหน้านี้ อนุสรณ์ที่สมบูรณ์ของสิ่งนั้นอยู่ที่นี้ เป็นอนุสรณ์อันดับหนึ่ง เมื่อใครบางคนผ่านการสอบที่สำคัญ เขาก็มีประกายของความสุขอยู่ภายใน เครื่องตกแต่งและรูปแบบการแต่งกายของเขาก็ดีมากด้วยเช่นกัน ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลก ไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบตนเองกับลูกได้ นี่คือโรงเรียนเช่นกัน เวลาที่ลูกๆ รู้จักผู้ที่กำลังสอนลูกด้วยเช่นกัน พระเจ้าพูด ลูกไม่ได้รู้สิ่งใดเกี่ยวกับผู้เดียวที่ลูกเคยจดจำและกราบไหว้บูชาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อเองมาที่นี้เป็นการส่วนตัวและอธิบายความลับเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูก เพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอนุสรณ์ของสภาพสุดท้ายของลูก ผลลัพธ์ยังไม่มีการประกาศ เมื่อสภาพของลูกกลับมาสมบูรณ์พร้อมแล้วจะมีการสร้างอนุสรณ์ของสิ่งนั้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ตัวอย่างเช่น มีเทศกาลรักขาบันตัน เมื่อเราได้ผู้รักก็สมบูรณ์และประกาศสิทธิ์ในโชคแห่งอาณาจักรของเรา เราก็คงจะไม่เฉลิมฉลองเทศกาลนั้น ได้มีการอธิบายความหมายของมนตราทั้งหมดแก่ลูกแล้ว ความหมายของโอมก็ได้มีการอธิบายแก่ลูกแล้วเช่นกัน ความหมายของโอมนั้นไม่ได้ยาวหรือซับซ้อน โอมหมายความว่าฉันคือดวงวิญญาณและนี่คือร่างของฉัน ในหนทางของความไม่รู้ลูกมีสำนึกที่เป็นร่าง และดังนั้นลูกจึงพิจารณาว่าตนเองเป็นร่างกาย ในแต่ละวันหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็จะตกลงมามากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้จะกลับมาตาโมประธานมากขึ้นเรื่อยๆ แรกเริ่มเดิมทีทุกสิ่งมีความซาโตประธาน ความเลื่อมใสศรัทธาแรกเริ่มก็สโตประธานเช่นกันเมื่อลูกเคยจดจำชีพบาบาที่แท้จริงผู้เดียว แล้วมีลูกๆ จำนวนน้อยมาก แต่ทุกวันจะต้องมีการขยายตัว ในต่างประเทศพวกเขาให้รางวัลแก่ผู้ให้กำเนิดลูกหลายคนพร้อมกันในครั้งเดียว พ่อพูดว่า ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ขณะนี้จึงกลับมาบริสุทธิ์ เวลาที่ลูกๆ ได้รู้ถึงตอนเริ่มต้นกลางและตอนจบของโลกจากพ่อแล้ว ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความเลื่อมใสศรัทธาในยุคทอง ในเวลานี้มีความโอฬารตระการตาอย่างมากและพวกเขามีงานออกร้านแสดงสินค้าและเทศกาลต่างๆ มากมาย ฯลฯ เพื่อให้ผู้คนสามารถไปที่นั่นและทำให้ตนเองนั้นสนุกสนานเพลิดเพลิน พ่อมาและให้ความบันเทิงแก่ลูกเพื่อให้ลูกได้รับความบันเทิงอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ลูกจะไม่เคยมีความคิดแม้กระทั่งที่จะไปงานออกร้านและเทศกาลต่างๆ ฯลฯ ผู้คนก็ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อ

ความสุข ลูกไม่จำเป็นต้องไปที่ภูเขา ฯลฯ ดูซิว่าผู้คนที่นี้ตายอย่างไร มนุษย์ไม่รู้จักยุคทองหรือยุคเหล็กหรือสวรรค์หรือนรก ลูกๆได้รับความรู้อย่างเต็มที่ พ่อไม่ได้บอกลูกว่าลูกต้องอยู่กับพ่อ ลูกจะต้องดูแลบ้านและครอบครัวของลูกด้วยเช่นกัน เด็กๆจะอยู่แยกจากกันเมื่อมีความขัดแย้งบางอย่าง อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถอยู่กับพ่อได้ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถกลับมาซาโตประธานได้ บางคนอยู่ในสภาพซาโต, ริโซและตาโมเช่นกัน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ อาณาจักรกำลังมีการสร้างขึ้นมา ตามที่ลูกแต่ละคนจดจำพ่อมากแค่ไหน ลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพในอาณาจักรตามลำดับกันไป สิ่งหลักคือการจดจำพ่อ พ่อเองนั้นหนึ่งนี้และสอนลูกถึงการฝึกฝน นี่คือการเจียบสังัด ไม่ว่าจะไรก็ตามที่ลูกสามารถเห็นที่นี้ ลูกต้องไม่เห็นสิ่งนั้น ลูกต้องละทิ้งทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของลูก ลูกเห็นอะไร? ก่อนอื่นลูกเห็นบ้านของลูก และประการที่สองสถานภาพใดก็ตามที่ลูกกำลังจะได้รับจะเป็นไปตามการศึกษาของลูก ลูกรู้จักอาณาจักรยุคทองนั้น เมื่อมียุคทอง,ยุคเงินก็ไม่ได้คงอยู่ และเมื่อเป็นยุคเงิน,ยุคทองแดงก็ไม่คงอยู่ เมื่อเป็นยุคทองแดง ยุคเหล็กก็ไม่ได้คงอยู่ เวลานี้เป็นยุคเหล็กและยุคบรรมพบกันด้วยเช่นกัน แม้ว่าลูกจะนั่งอยู่ในโลกเก่า สติปัญญาของลูกก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกอยู่ในยุคบรรมพบกัน ลูกรู้ที่เรียกว่ายุคบรรมพบกัน ปีแห่งการบรรมพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด เดือนที่เป็นสิริมงคลที่สุด และวันที่เป็นสิริมงคลที่สุดก็อยู่ในยุคบรรมพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดด้วย ช่วงเวลาที่จะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดก็อยู่ในยุคบรรมพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดด้วยเช่นกัน นี่คือการของการก้าวกระโดดที่สั้นมาก ลูกได้ทำการตั้งงากที่ลูกจะไปสู่สวรรค์ บาบาก็ได้เห็นผู้รู้และคนอื่นๆที่ลังกาเช่นกันขณะที่กำลังเดินทางไปในการจาริกแสวงบุญ พวกเขาได้สร้างความยากลำบากให้กับตนเองเป็นอย่างมาก ไม่มีเรื่องของความยากลำบากที่นี้ นี่เป็นเรื่องของพลังโยคะ ลูกๆเห็นว่าการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงนั้นยากลำบากหรือไม่? สิ่งนี้เรียกว่าโยคะที่ง่ายตายเพื่อที่ลูกจะไม่กลัวเมื่อได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนี้ บางคนพูดว่า บาบานั้นไม่สามารถอยู่ในโยคะได้ แล้วبابาก็ได้ทำให้สิ่งนั้นง่ายขึ้นสำหรับลูก นี่คือการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกสามารถจดจำอะไรก็ได้ พ่อพูดว่า พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณ ลูกคือลูกๆใช่ไหม? ผู้เดียวนี้คือพ่อของลูกและเป็นผู้เป็นที่รักของลูกด้วยเช่นกัน คู่รักทั้งหมดจดจำท่าน คำเดียว “พ่อ” ก็เพียงพอแล้ว ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกจดจำเพื่อนฝูงญาติมิตรของลูก แต่อย่างไรก็ตามลูกแน่นอนพูดว่า “โอ้ พระเจ้า! โอ้ อิศวร!” ลูกเพียงแต่ไม่รู้จักรว่าพระเจ้าคือใคร พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดคือดวงวิญญาณสูงสุด พ่อของร่างกายเหล่านี้คือผู้ที่มีร่างกาย พ่อของดวงวิญญาณปราศจากร่าง ท่านไม่เคยกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ผู้อื่นทั้งหมดจะกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่และเหตุนี้เองที่ลูกจดจำเพียงพ่อเท่านั้น ท่านได้ให้ความสุขแก่ลูกในบางเวลาอย่างแน่นอน ท่านเรียกว่าเป็นผู้จัดความทุกข์และเป็นผู้ให้ความสุข แต่ผู้คนก็ไม่รู้จักรูป นาม แผ่นดินหรือเวลาของท่าน มีความคิดเห็นมากมายเท่ากับจำนวนผู้คน มีความคิดเห็นนับไม่ถ้วน พ่อสอนลูกด้วยความรักอย่างมาก ท่านคืออิสวร(พระเจ้า) ผู้เดียวที่ให้ ความสงบแก่ลูก ลูกได้รับความสุขมากมายจากท่าน ท่านพูดเพียงกิตติเตเดียวและทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ จะต้องมีหนทางของการครองเรือนด้วยมนุษย์พูดว่าระยะเวลาของวงจรคือหลายแสนปี แต่ในกรณีนี้จะมีมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วน พวกเขาได้ทำความผิดพลาดเช่นนั้น ลูกได้รับความรู้นี้ในเวลา นี้แล้วความรู้นี้จะหายไป มีภาพลักษณ์ที่ได้รับการกราบไหว้บูชา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นของศาสนาเทพ ไม่ว่าใครบางคนจะกราบไหว้บูชาภาพลักษณ์ใด เขาก็เป็นของศาสนานั้น พวกเขาไม่สามารถเข้าใจว่าพวกเขาเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป นั่นคือราชวงศ์ของพวกเขา เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายสิ่งนี้ พ่อพูดว่าลูกเคยบริสุทธิ์และเวลานี้ลูกได้กลับมาตาโมประธาน เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และซาโตประธาน ลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาหรือ? คือพ่อที่เป็นผู้ชำระชำระให้บริสุทธิ์ เมื่อพ่อมาและชี้หนทางแก่ลูกเท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ ผู้คนเฝ้าแต่เรียกหาท่านแต่พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย เป็นดวงวิญญาณที่เรียกหาด้วยอวัยวะของพวกเขา โอ้ บาบาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด ทุกคนไม่บริสุทธิ์และยังคงถูกเผาอย่างต่อเนื่องบนกองไฟของต้นหาคาระ การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในลักษณะนั้น และแล้วพ่อก็มาและทำให้ทุกคนบริสุทธิ์ เพียงในยุคบรรมพบกันเท่านั้นที่พ่ออธิบายสิ่งนี้ มีเพียงศาสนาเดียวในยุคทอง ที่เหลือทั้งหมดจะกลับบ้าน เวลานี้ลูกเข้าใจละครแล้ว ไม่มีใครอื่นรู้สิ่งนี้ เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างนี้และระยะเวลาของการสร้างนั้น พวกเขาทั้งหมดคือศูทรในขณะที่ลูกคือบราห์มิน ลูกรู้สิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ เมื่อใครบางคนทำความผิดสิ่งนั้นก็จะปรากฏในทะเบียนประวัติของเขาว่าเขาได้ศึกษาเล่าเรียนมาน้อย มีทะเบียนประวัติของบุคคลลักษณะของบุคคลนั้นด้วยเช่นกัน ควรจะมีทะเบียนประวัติที่นี้เช่นกัน นี่คือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงที่ซึ่งไม่มีใครรู้ วิชาที่สำคัญที่สุดคือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ดวงวิญญาณพูดด้วยปากว่า “ฉันละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง” ไม่ใช่บราห์มาบาบาที่อธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด แต่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่นี้ในพาหนะนี้และอธิบายสิ่งทั้งหมดนี้ ท่านเรียกว่าเป็นแกมุกข์ (ปากของวัว) มีวัดที่สร้างขึ้นที่นี้เช่นกันที่ซึ่งลูกกำลังนั่งอยู่ เช่นที่มีบันไดของลูก ที่นั่นก็มีชั้นบันไดเช่นกัน ลูกจะได้ไม่เหนื่อยล้าที่จะปีนขึ้นไป ลูกมาหาพ่อที่นี้เพื่อศึกษากับพ่อและกลับมาสดชื่นแจ่มใส มีธุรกิจทาง

โลกมากมายเมื่อกลับไปบ้าน คุณจะไม่สามารถแม้กระทั่งรับฟังสิ่งใดอย่างสงบที่นั่น ความคิดของคุณจะแข่งขันซึ่งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆว่า ไม่มีใครควรจะเห็นฉัน ฉันควรจะกลับบ้านอย่างรวดเร็ว มีความวิตกกังวลมากมาย ที่นี้ไม่มีความกังวลใดๆ เหมือนอย่างที่คุณมีในหอพัก นี่คือการครอบครัวยุคใหม่ที่หนึ่งชายนั้นก็อยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ที่นี้มีพี่น้องหญิงชาย เพราะคุณต้องเล่นบทบาทของคุณที่นี่ และดังนั้นต้องเป็นพี่น้องหญิงชาย ในยุคทองเช่นกันคุณคือพี่น้องหญิงชาย สิ่งนั้นเรียกว่าอาณาจักรที่ไม่มีการแข่งขันที่นั่นไม่มีการต่อสู้รบราหรือทะเลาะเบาะแว้งใดๆ ลุกๆ ได้รับความรู้เพิ่มเติมที่ว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร พ่อได้บอกคุณเกี่ยวกับบัญญัติของผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด ลูกคือผู้ที่เริ่มต้นการกราบไหว้บูชาซึ่งหาอย่างไม่มีสิ่งใดเจือปน แล้วสิ่งนั้นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดนั้นคือความเลื่อมใสศรัทธา มีเพียงความรู้เดียว ลูกรู้ว่าชีพบาบากำลังสอนลูก บราห์มานี้ไม่รู้สิ่งใดเลย ผู้ที่เป็นปู่ของปู่ทวดกลายเป็นสิ่งนั้นในตอนนั้น ในเวลานี้ และแล้วก็จะกลายเป็นนาย และเป็นเช่นเดียวกันกับลูก ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เดียวที่ได้กลายเป็นนาย ลูกต้องเพียรพยายามด้วยเช่นกัน นี่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีขีดจำกัด จะมีสาขาของโรงเรียนอยู่มากมาย จะมีศูนย์อยู่ในทุกถนนและทุกบ้าน บางคนพูดว่าเราเก็บรูปภาพเหล่านี้ไว้ในบ้านของเรา และเมื่อเพื่อนฝูงและญาติมิตรของเรามาเยี่ยมเยียนเรา เราจะอธิบายรูปภาพแก่พวกเขา ผู้ที่เป็นใบไม้ของต้นไม้ก็จะมาที่นี่ ลูกกำลังทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของพวกเขา เป็นสิ่งที่ง่ายดายที่จะอธิบายด้วยการใช้ภาพ ลูกได้ศึกษาคัมภีร์มากมายและเวลานี้ลูกต้องลืมนั่นทั้งหมด พ่อคือผู้เดียวที่สอนเรา ท่านคือผู้เดียวที่พูดความรู้ที่แท้จริง อัชชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะทำการฝึกฝน (drill) ของความเงียบสงบ (dead silence) อย่าได้เห็นสิ่งใดก็ตามที่ลูกมองเห็นได้ด้วยดวงตาเหล่านั้นที่นี่ นำทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของคุณออกไปจากสติปัญญาของคุณ และคงอยู่ในสำนักกูรูของบ้านและอาณาจักรของคุณ
2. เก็บทะเบียนประวัติของคุณลักษณะ (character) ของลูกไว้ อย่าได้ทำความผิดใดในการศึกษาเล่าเรียน ในยุคบรรจบพบกันนี้ลูกต้องกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดและทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกันด้วยเช่นกัน

พร: ขอให้ลูกคงอยู่ในอารมณ์ที่สนุกสนานและร่าเริงโดยการอยู่อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมด เมื่อพวกเขาสร้างรูปปั้นเทพพวกเขาจะแสดงใบหน้าที่มีรอยยิ้ม (สดชื่นแจ่มใส) พวกเขาแสดงให้เห็นลูกที่มีรอยยิ้มในภาพลักษณ์ของอนุสรณ์ของคุณของเวลานี้ การอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสหมายถึงการเต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ เพียงผู้ที่เต็มเปี่ยมเท่านั้นที่สามารถอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสได้ หากมีการขาดการบรรลุผลบางอย่างลูกก็จะไม่อยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส ไม่ว่าใครพยายามอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสมากแค่ไหนเขาแม้ว่าจะกำลังหัวเราะอยู่ภายนอก แต่ไม่ใช้ในหัวใจของเขา แต่ลูกรู้ในหัวใจของคุณเพราะลูกสดชื่นแจ่มใสและเต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมด

คติพจน์: เพื่อที่จะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม ให้บัญญัติของการสะสมสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของคุณเต็มเปี่ยม

***** โอม ชานตี *****